



KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 264 ปีที่ 6 ประจำวันที่ 29 - 2 มิถุนายน 2560



บำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ

วันที่ 30 พ.ค. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.โสริช โปธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็น เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง



The Charm of Siam

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับเชิญจาก ผู้อำนวยการวงดุริยางค์แห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน ร่วมบรรเลง ระนาดเอกในการแสดงคอนเสิร์ต The Charm of Siam ณ หอประชุม Zhongzheng, Taipei Zhongshan Han คอนเสิร์ตครั้งนี้ ประกอบด้วยนักดนตรีจากวงดุริยางค์แห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน และนักดนตรีจากประเทศไทย โดยมีการแสดงดนตรีไทยแบบ ดั้งเดิมและการบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับวงดุริยางค์แห่งชาติไทเป Chinese Orchestra เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ ดนตรีไทยและการผสมผสานดนตรีสองชาติเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ชม ได้รับสุนทรียะที่งดงามและสามารถสัมผัสได้ในความแตกต่างของ ดนตรีแต่สามารถเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและไพเราะ





ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI

ขอแสดงความยินดีกับ วารสารพิภูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย) จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI



Best practice & Innovation ครั้งที่ 8

วันที่ 29 พ.ค. 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้บุคลากรภายใน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 2. เพื่อให้บุคลากรได้เกิดองค์ความรู้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีบทเรียนความรู้ในการพัฒนาบุคลากร โครงการนี้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 โดยครั้งนี้มีหน่วยงานเสนอผลงานมาทั้งสิ้น 58 ผลงาน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

THAILAND 4.0

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก



ตารางเวรรักษาการ ประจำเดือนมิถุนายน



ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.kpru.ac.th

การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่



วันที่ 31 พ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติ และทบทวนระบบการประเมินการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายนโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมราชพลุย์ ชั้น 3 อาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พัฒนาข้าราชการครู

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ก่อตั้งแต่งตั้งให้ปีละหนึ่งเป็นวิทยฐานะ
 วันที่ 3-4, 10-11 มิถุนายน 2560
 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ห้องฝึกอบรม อาคารคณะครุศาสตร์

- พิธีเปิด
ห้องเพชรเพทาย คณะครุศาสตร์ ชั้น 3
- ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 1
ห้องเพชรเพทาย คณะครุศาสตร์ ชั้น 3
- ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 2
ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ชั้น 2

การศึกษาพิเศษ



วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ" โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และมีท่าน รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ด้วยเพราะเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เน้นที่รูปแบบการส่งเสริมและการให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ถาม - ตอบ

สำหรับบุคลากรท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือสิทธิ และสวัสดิการของบุคลากร สามารถส่งคำถามมาได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 ช่องทาง คือ 1. อีเมล KPRU.PR@GMAIL.COM 2. ส่งจดหมายมาได้ที่ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)



พัฒนาศักยภาพผู้นำ

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาศักยภาพผู้นำ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด จำนวนทั้งสิ้น 72 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้นำนักศึกษา 2. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้นำนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารที่บังกรรค์มิโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2560 รอบ 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ท่านใดประสงค์จะร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 4 อาคาร 14)



สอบถามโทร 1051 - 1052

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2560



ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พชรุไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตรีชวลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518